

ดูดวงตามราศีเกิด ตลอดปี 2552 (ราศี ธนู 15 ธ.ค.- 13 ม.ค.)

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ค. 2552

บางคนเกิดมามีโชคมีเงิน หลากหลายผู้คน คิดว่าเป็นเพราะดวง เชิญ...ดูดวง ของท่าน ครับ

ดูดวงปี 2552 ตามราศีเกิด



ราศีธนู 15 ธันวาคม – 13 มกราคม

ถ้ายังโสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวโสดจะได้พบคนรักซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและมีเกรด ถ้าแต่งงานแล้ว คนรักหรือคู่สมรสจะสนับสนุนให้ท่านออกหาออกตาในสังคม ที่ว่านี้ไม่ใช่เฉพาะช่วงปีใหม่เท่านั้น แต่เป็นไปตลอดปี ท่านที่มีรักและรักเกาจิตจางรางวัลกันไปจะกลับมา มีพลังรักลูกโซนขึ้นมาอีกครั้งในตอนต้นเดือนเมษายน กลางเดือนเมษายน หลังสงกรานต์ไปเล็กน้อยจะถูกผู้หญิงทำร้าย

คนโสดมีจังหวะดีที่จะได้พบรัก มีแฟนในตอนต้นเดือนสิงหาคม ความรักดำเนินไปเรื่อยๆ จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีและดีไปจนถึงปีหน้า เพราะจะมีคนบอกรักหรือขอแต่งงานในคืนสิ้นปีพอดี

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในช่วงปีใหม่นี้จะดีขึ้น ท่านที่เคยทำงานหนัก ยุ่งยาก ตรากตรำมาจากปีที่แล้ว ต่อไปนี้จะไม่มีอีกตลอดปี ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคนรักและคูครองของท่านเป็นอย่างดีและมีเกียรติ ในสังคม ช่วงต้นปีท่านจะได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย แต่ให้ระวังพวกบุคคลเหล่านี้จะขัดแย้งกันเอง ทำให้ท่านหนักใจ กลางเดือนมกราคม ท่านจะอารมณ์ร้ายและทะเลาะกับใครบางคนอย่างรุนแรง ปลายเดือนมกราคม ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนรักจะมีโอกาสอยู่ด้วยกันอย่างสุขและสดชื่น สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมจะมีคนเชิญชวนท่านเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ไม่เด่นชัด ท่านอย่าเพิ่งเข้าไป สัปดาห์นี้อาจถูกใส่ร้ายให้เสื่อมเสียในเรื่องคนต่างเพศด้วย

หลังสงกรานต์ไปแล้วจะถูกผู้ใหญ่ในงานรังแก ใช้อำนาจลับๆ ทำลายความนิยม เชื้อถือท่าน ปลายเดือนพฤษภาคม ท่านจะถูกใส่ร้ายดู หมิ่นรุนแรง ต้นเดือนมิถุนายน ท่านจะได้เพื่อนใหม่ที่ดียิ่ง ตอนเดือนธันวาคม ท่านจะติดต่อกับคนต่างภาษาแล้วจะได้ลาภ

ภาระงานของท่านในปีนี้ไม่ตกต่ำหรือโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ชีวิตและงานของท่านจะวุ่นกว่าปีที่แล้ว ปลายเดือนเมษายน ท่านจะได้รับความไม่สะดวกบางประการในการทำงาน กลางเดือนกันยายน นายของท่านจะตั้งตัวเป็นศัตรู ทำให้งานก้าวเขาสูความยุ่งยากอีก ปลายเดือนพฤศจิกายน ท่านที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการเดินทางจะมีงานมากและงานยุ่งยาก ควรเตรียมตัวให้ดี แต่อีกไม่นานท่านก็จะรุ่งเรื่องมากและทวีความรุ่งเรื่องไปเป็นลำดับจนสิ้นปี

เริ่มปีใหม่ด้วยสภาพการเงินที่เป็นปกติ คือ ได้เข้ามาน้อยกว่าจ่ายออกไป มีรายจ่ายมากจนทำให้เงินฝืด ถึงสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีปัญหาเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ แต่ท่านก็พอแก้ไขไปได้ปลายเดือนกุมภาพันธ์จะต้องใช้เงินมากอีกครั้งหนึ่ง ตอนเดือนมีนาคม จะได้เงินรางวัล มากน้อยขึ้นอยู่กับความดีที่ท่านได้ทำเอาไว้ ปลายเดือนมีนาคม ถ้าท่านมีฐานะค่อนข้างยากจน

จะได้โชคจากการเสี่ยง สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม งานและการเงินของท่านจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้น และสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม ท่านจะมี โชคดี เป็นโชคดีที่ท่านควรปิดให้ลับที่สุด จากนั้นท่านก็อยู่สุขกายสบายใจไปจนสิ้นปี

เคราะห์ของท่านจะปรากฏตอนกลางเดือนมกราคมซึ่งจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับบุคคลรอบข้างอย่างรุนแรง **ต้นเดือนกุมภาพันธ์** ท่านจะถูกใส่ร้าย จะทำเอกสารสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ทำให้เกิดความยุ่งยาก **เดือนกรกฎาคม** **เคราะห์ของท่าน**อยู่ตามบริเวณที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น **ต้นเดือนตุลาคม** ท่านจะป่วยเพราะแพ้อากาศ **เดือนพฤศจิกายน**จะเกิดอันตรายเพราะประทัด พลุหรือดอกไม้ไฟ จะมีเคราะห์ร้ายเพราะดื่มสุรา เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร ขอให้ระวังตัว อย่าไปยุ่งเกี่ยว

ขอบคุณนิตยสาร คู่สร้างคู่สม ครับ